



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

สำนักปลัดเทศบาล
งานบริหารงานทั่วไป

(สำเนา)
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

ผู้มาประชุม ๑๓ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายจำรัส กันทะวัง	ประธานสภาเทศบาล	จำรัส กันทะวัง
๒	นายนิรันดร จิตรา	รองประธานสภาเทศบาล	นิรันดร จิตรา
๓	นางจิตตสุณัฐชา พงษ์นันทากินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	จิตตสุณัฐชา พงษ์นันทากินทร์
๔	นายปริญญา ศรีวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ปริญญา ศรีวิชัย
๕	นายรุ่งอรุณ อุ่นนันทาก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	รุ่งอรุณ อุ่นนันทาก
๖	นางศรีเรือน มาละแซม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ศรีเรือน มาละแซม
๗	นายเจตน์ จันทรวง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	เจตน์ จันทรวง
๘	นายทองเหรียญ ฐรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ทองเหรียญ ฐรี
๙	นายธวัตร บุญมาทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ธวัตร บุญมาทอง
๑๐	นายยศ ศรีวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ยศ ศรีวิชัย
๑๑	นายวัชรพงษ์ รินรา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	วัชรพงษ์ รินรา
๑๒	นางอุตสาห์ ยูประณี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	อุตสาห์ ยูประณี
๑๓	นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์	เลขานุการสภาฯ	ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์	นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้	ชินนทร พุฒิเศรษฐ์
๒	ดร.นริศ มหาพรหมวัน	รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑	-
๓	นายวรกาญจน์ ธรรมตา	รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒	วรกาญจน์ ธรรมตา
๔	นายไชยพร พวงศ์สิทธิ์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	ไชยพร พวงศ์สิทธิ์
๕	นางสาวรัตติกาล แจ้ใจ	เลขานายกเทศมนตรี	รัตติกาล แจ้ใจ
๖	นางสาวภุมรี จีอินทร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ภุมรี จีอินทร์
๗	นายเฉลิมพล เตชะพี	ผู้อำนวยการกองคลัง	เฉลิมพล เตชะพี
๘	นายณัฐวุฒิ หล่อธาน	ผู้อำนวยการกองช่าง	-
๙	นางสาวดุจชญา อ้วนดี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ	ดุจชญา อ้วนดี
๑๐	นางสาวศุภากาญจน์ รัตนพรหม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศุภากาญจน์ รัตนพรหม
๑๑	นายประกรรชวัต ปัญญาใจ	นิติกรปฏิบัติการ	ประกรรชวัต ปัญญาใจ
๑๒	นางสาววารีย์ ชัยศรี	นักจัดการงานทั่วไป	วารีย์ ชัยศรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล ได้จัดรูปเทียบบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้น และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ แนะนำตัวข้าราชการที่บรรจุใหม่ มารับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ ท่าน คือ
๑. นางพิกุล หาญวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา

รายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว พร้อม หนังสือเชิญประชุมโดยขอให้พิจารณารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำของท่านหรือไม่ โปรดเสนอ เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านผู้ใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภาเทศบาล

ด้วยได้รับเสนอกระทุ้งถาม จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ ท่าน ก่อนที่จะให้ทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง ๑ ท่าน ได้เสนอกระทุ้งถาม ผมจะขอให้ทางเลขานุการ สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ให้ทางสมาชิกสภาทุกท่าน ทราบ ขอเชิญ ท่านปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครับ

นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เรียนท่านประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล

คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ การกระทุ้งถาม

ข้อ ๔๗ กระทุ้งถาม คือคำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๘๘ กระทุ้งถามมี ๒ ประเภท คือ

(๑) กระทุ้งถามทั่วไป

(๒) กระทุ้งถามด่วน

ข้อ ๘๙ กระทุ้งถามแต่ละกระทู้ นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งคำถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว

การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบทำยระเบียบนี้

ข้อ ๙๐ กระทุ้งถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแก่งกล่าวใส่ร้าย

(๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก

(๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป

(๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคำถามซ้ำกับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน

(๕) เพื่อให้ออกความเห็น

(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย

(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสำคัญ

(๘) เพื่อทราบกิจกรรมส่วนตัวของบุคคลใด ๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ

กระทู้ถามที่ลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่นบรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่ลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม เมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป คำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้ให้เป็นที่สุด

ข้อ ๔๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถามได้อีกสามครั้งเว้นแต่จะขอซักถามต่อไปเพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต

การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย

ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถาม เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา ตามข้อ ๔๕

นายจรัส ก้นทะวัง

ประธานสภา

นายรุ่งอรุณ อุन्नันนาค

สมาชิกสภา เขต ๑

เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ระเบียบ ไปแล้ว ต่อไปผมจะขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

จำนวน ๑ ท่าน คือ นายรุ่งอรุณ อุन्नันนาค ได้เสนอญัตติกระทู้ถาม เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายรุ่งอรุณ อุन्नันนาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต ๑ ขอเสนอกระทู้ถาม ๒ ข้อ ดังนี้

๑. ตามที่ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระเบื้องหลังคา ไปแล้วนั้น ผมจึงอยากจะสอบถามว่า กรณีช่วยเหลือเร่งด่วน กรณีที่อยู่อาศัย ท่านพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างไร

๒. ขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือให้ชัดเจน เพราะมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือยังติดใจสงสัยอยู่ จึงอยากจะให้ทางเทศบาลได้ชี้แจงให้ทราบด้วย ครับ ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการช่วยเหลือผู้เสียหายยังมีปัญหาอยู่มาก ตามที่ผมได้ออกสำรวจเกือบ ๓๐ หลังคาเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือแตกต่างกัน อาทิเช่น ยุงข้าว,โรงจอดรถ หอพัก หรือบ้านพัก ที่อยู่อาศัย ๒ ราย ที่มีปัญหาจึงอยากสอบถาม และขอทราบรายละเอียด ในการช่วยเหลือ ผมเข้าใจที่อยู่อาศัยได้ทุกคน ส่วนโรงจอดรถที่ได้รับความเสียหายทำไมถึงได้รับความช่วยเหลือ แม้กระทั่งโรงจอดรถที่แยกออกมาก็ยังได้ ผมได้ทำการถ่ายภาพไว้เสนอท่านประธานได้ดู บ้านเลขที่ ๑๓๔/๑ บ้านของนางรัตนพร อุन्नันนาค ถือว่าเป็นที่บ้านหรือไม่ เสียหายจริงก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือสักแผ่น ส่วนของผมเสียหายในฐานะที่เป็นประชาชนเหมือนกัน ผมมีรูปถ่าย ช่างก็ออกมาสำรวจความเสียหายแล้ว ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ ก็มีคำตอบ เพียงแต่บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบอีกครั้ง และที่ผ่านมาได้รับทราบทางคณะกรรมการได้ประชุม ผลการประชุมเป็นอย่างไร ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ไม่ได้รับทราบเลย ผมจึงขอเสนอกระทู้ถามนายกเทศมนตรีผ่านประธานสภาฯ ได้ชี้แจงให้ทราบด้วย ครับ

นายจำรัส กันทะวัง ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบกระทู้ถาม เชิญครับ

ประธานสภา

พันตรีชนินทร์ พุฒิสเรษฐ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และ ผู้เข้า
นายกเทศมนตรี

ร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ครับ ตามที่ทางท่าน สท. รุ่งอรุณ อุ่นนันทศาสตร์ ได้เสนอกฎบัตร
เกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือกระเบื้องมุงหลังคาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
นั้น ผมขอชี้แจงในข้อที่ ๑ กรณีช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์ผมจะขออนุญาต
ให้ทางนิติกร เป็นผู้ชี้แจงถึงระเบียบการช่วยเหลือเดือดร้อนของประชาชน ตาม พรบ. กรณี
เกิดภัยพิบัติ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖

นายจำรัส กันทะวัง

ขอเชิญนิติกร ชี้แจง ครับ

ประธานสภา

นายประกรรชวัต ปัญญาใจ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และ ผู้เข้า
นิติกร
ร่วมประชุม ทุกท่าน ครับ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยนั้น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินั้นต้องแยกไปตามกรณีของความ
ร้ายแรง ความเสียหาย และความ จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ขอนำเรียนเบื้องต้นครับ

นายจำรัส กันทะวัง

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ครับ

ประธานสภา

นางสาวภุมรี จีอินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน , ท่านนายก
เทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ค่ะ ตามที่นิติกร ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ตามกระทรวง
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการซึ่งจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นการบรรเทาผลกระทบที่ได้รับก่อนเฉพาะหน้า ตามระเบียบโดย
หลักเกณฑ์ขั้นแรกให้ความช่วยเหลือในส่วนของที่อยู่อาศัยก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่กองช่างและ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน ซึ่งจะได้ข้อมูลการรับรองจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา ในเขต
ส่วนโรงเรียน ยุงข้าว โรงจอดรถ โรงเรือน พืชผลทางเกษตรจะเป็นการพิจารณาของ
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยประกอบไปด้วย ท่านนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ท้องถิ่นอำเภอ,สาธารณสุขอำเภอ ,สาธารณสุขจังหวัด รอบแรกที่ไม่ผ่านการช่วยเหลือแบ่ง
ประเด็นกันไป ตามสถานที่เรื่องเกิดเหตุ เช่น สักกะสี เมทัลชีท ยุงข้าว หอพัก ประชุมไปแล้ว
ตามหลักเกณฑ์มีข้อผลสรุป ดังนี้

๑. สถานกิจการพาณิชย์ ได้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบ บ้านเรือน ต่อเติม ดัดแปลง
ได้มีการขออนุญาตกองช่าง ถ้าไม่มีก็จะไม่ผ่านการพิจารณา

๒. สถานประกอบการหอพัก จะต้องเป็นเจ้าของตามทะเบียนราษฎร และต้องแจ้งว่ามีกี่ห้อง
มีห้องที่เช่าหรือไม่และสามารถยืนยันตัวตนได้

สำหรับการประชุมที่ผ่านมา ได้ติดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือไว้ที่สำนักงาน
เทศบาล และจะได้ส่งให้ทางหมู่บ้าน นอกเหนืออีก ๒๓๙ ราย หากไม่พึงพอใจก็จะส่งให้
หน่วยงานอื่นวินิจฉัยว่าจะให้ช่วยเหลืออย่างไร วาตภัยเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ช่วยเหลือ
ไปแล้ว ๒๓๙ ราย จำนวน ๔,๔๓๐ แผ่น ส่วนวาตภัยที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน ๓๓๐ แผ่น ส่วนกรณีทีนอกเหนือจากนี้ จะต้องนำเข้าประชุม
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

พันตรีชินนทร พุฒิศรษฐ์ ในส่วนของเรื่องเร่งด่วน ไม่ต้องมีการประกาศเหตุภัย ของจังหวัดเป็นอำนาจที่ทางผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี ให้ความช่วยเหลือได้ทันที โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยก่อน ซึ่งได้ช่วยเหลือ
กระเบื้องให้ประชาชนหลังจากเกิดเหตุ ขั้นตอนการรายงานแต่ละบ้านจะมี คณะกรรมการ
หมู่บ้าน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาฯ เฝ้าดูเหตุก่อน ทางเจ้าหน้าที่จะรับรายงานเบื้องต้นก่อน
ลงพื้นที่สำรวจ วางแผน แต่ละชุดออกสำรวจตรวจสอบตามข้อเท็จจริง เป็นที่อยู่อาศัยประจำ
หรือไม่ หรือเป็นไปตามระเบียบอำนาจหน้าที่ รายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นไป
ตามระเบียบก็จะช่วยเหลือก่อน ในส่วนที่ยังไม่ได้ช่วยเหลืออาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์เชื่อว่าช่วย
ได้ทุกรายต้องถูกต้องตามระเบียบขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบด้วย ผมขอทราบรายชื่อของ
ผู้ที่รับความช่วยเหลือ เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย ครับ

นายรุ่งอรุณ อุณนันทกาต สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมแค่อะไรจะขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่า ทำไมโรงจอดรถ ถึงได้รับความช่วยเหลือ ตามภาพที่
ผมได้ให้ทางท่านประธานสภาฯ ดู แต่ก็ไม่ใช่ผมแค่อะไรให้ท่านผู้บริหารได้แจ้งหลักเกณฑ์
ให้ชัดเจนมากกว่านี้ หากเหตุการณ์ว่าตภัยเกิดขึ้นอีกครั้ง ผมไม่ติดใจอะไรแค่อะไรจะให้การ
ช่วยเหลือชัดเจนมากกว่านี้

นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ ที่ประชุม เมื่อผู้กระทุ้งไม่ติดใจสงสัยอะไรแล้ว ก็ถือว่าได้เข้าใจในเรื่องที่กระทุ้งถาม จำนวน ๒ ข้อด้วยกัน
หากยังสงสัย สามารถสอบถามหลังจากการประชุมฯ ได้ครับ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ต่อไปเป็นวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แทนตำแหน่งว่าง

ตามหนังสืออำเภอเมืองลำพูน ที่ ลพ ๐๐๒๓.๗ / ๑๕๑๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๖ เรื่อง การลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ด้วยจังหวัด
แจ้งว่า นายนิรันดร จิตรา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้แจ้งความประสงค์
ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จังหวัดลำพูน พิจารณาเห็นว่า นายนิรันดร จิตรา จะพ้นจากตำแหน่ง รองประธานสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โดยการลาออกในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๒๐ ตรี
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า กรณีที่ตำแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่นว่างลง
ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ตำแหน่งที่ว่างลง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕ (๑) กำหนดว่า
เมื่อรองประธานสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ตำแหน่งว่างลง
ดังนั้น อำเภอเมืองลำพูน จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดำเนินการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ก่อนที่จะให้มีการเสนอชื่อ เพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ผมจะขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ
ได้ชี้แจง ระเบียบ / กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง ครับ

นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน , เลขานุการสภา ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๒๐ ทวิ ๑๑ นอกการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล

(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๗๓

(๔) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่าจะมีความประพฤตินทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (๓) หรือ (๔) จะดำรงตำแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาล นั้น

ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน มาตรา ๒๐ ตริ ในกรณีตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่าง ลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๐ ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน ตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับไปที่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ใดคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น

จึงนำเรียนระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบ ครับ

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา

ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา ๒๐ ตริ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอเสนอชื่อ ครับ

- นายวัชรพงษ์ รินรา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่เคารพ ผมนายวัชรพงษ์ รินรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เขต ๒ ขอเสนอชื่อ นางอุตสาห์ ยูประมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ครับ
- มีผู้รับรอง ๒ ท่าน คือ ๑. นายปริญญา ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
๒. นางศรีเรือน มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าท่านใดเห็นชอบเลือกท่าน สท. อุตสาห์ ยูประมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ แทนตำแหน่งที่ว่าง โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะด้วย ครับ
- ที่ประชุม มีมติพิจารณาเห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ **ต่อไปข้อ ๔.๒ เรื่องขอความเห็นชอบ รับ - โอน วัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา โรงเรียน วัดต้นโชค ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน**
- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงครับ
- พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ได้ลงนามบันทึกการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลเหมืองจี้) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จึงได้ทำเอกสารแสดงการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายการที่ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ได้รับ - โอน นั้น จะขอให้ทางผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เป็นรายงานให้ที่ประชุม รับทราบต่อไป ครับ
- นางสาวศุภากาญจน์ รัตนพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ดำเนินงานรับการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้อนุมัติและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (วัดต้นโชค สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรับมอบภารกิจการถ่ายโอนโรงเรียนเทศบาลตำบลเหมืองจี้ (วัดต้นโชค สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
๑. นายทวี ลังกาพันธ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวชนันธร บัวสุข รับผิดชอบวิชาการและแผน
 ๓. นายเอกนรินทร์ แจ้ใจ รับผิดชอบงานฝ่ายพัสดุ
 ๔. นางสาวนิรดา ชาญวาทิตานนท์ รับผิดชอบงานฝ่ายการเงินและงบประมาณ
 ๕. นายบุญเทือง จี๊ฟู รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่
- และทางคณะทำงาน ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ และวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายการเอกสารที่ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับไปแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย หรืออยากจะสอบถาม หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ รับ - โอน วัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา โรงเรียน วัดต้นโชค ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- ที่ประชุม มีมติพิจารณาเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือนายจำรัส กันทะวัง
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ **ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ พิจารณาเห็นชอบ รับบอบทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน**
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียด ด้วยครับ
- พันตรีชนินทร์ พุฒิสระชูเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน, และนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมฯทุกท่าน ครับ
- ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน เชื่อมต่อบ้านทาชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลทาชุมชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว ๘๗๘ เมตร งบประมาณ ๓๙,๕๖๓,๓๗๐.- บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาท) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงวดสุดท้ายไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
- และทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้ทำหนังสือที่ ลพ ๐๐๒๒.๓/๔๗๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษา ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยขอให้พิจารณาลงนามในบันทึกการส่งมอบ - รับบอบทรัพย์สิ่งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
- ในวันนี้ ผม จึงนำเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือมีความคิดเห็นอย่างไรในการขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษา ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญสอบถามได้ ครับ
- นายรุ่งอรุณ อุ๋นนันภาศ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ เรื่องการรับ - มอบ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ นั้น ผมเกรงว่าจะเกิดความเสียหายเป็นล้าน เทศบาลจะเองบที่ไหนมาซ่อม หากเราไม่รับโอน แต่จะขอใช้เป็นครั้งคราวจะได้ไหม
- นายนิรันดร จิตรา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ เทศบาลจะรับหรือไม่รับนั้น งบประมาณก่อสร้างเกือบ ๔๐ ล้าน หากรับไปแล้ว ๓ ปี ไปเกิดพังไป ทางเทศบาลจะมีงบประมาณในการซ่อมหรือไม่ หากเกินศักยภาพของเทศบาลอาจมีผลกระทบในภายภาคหน้าได้

- จำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเกิดความกังวลว่าจะรับ หรือไม่รับนั้น ขอให้ทางเลขาธิการฯ ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาฯ ทราบด้วยครับ
- นายธีระศักดิ์ จันทภิรมย์ เลขาธิการฯ เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ ผมเข้าใจว่าสมาชิกสภาฯ กังวลในเรื่องขอการรับ - มอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ หากจะถามว่าหากจะรับก็มีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย ข้อดี ทางเทศบาลจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ไม่ต้องขออนุญาต สำหรับข้อเสีย หากพัง ชำรุด เล็กๆน้อยๆ ก็ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลได้ แต่หากชำรุดมากก็ต้องใช้งบนอก เนื่องจากเกินศักยภาพของเทศบาล ทางสมาชิกสภาฯ คงได้รับบทเรียนจากฝายดอยแตชำรุด ซึ่งทางเทศบาลก็ไม่สามารถหางบประมาณมาซ่อมได้ การที่จะรับหรือไม่รับ หากเสียหายมาก เทศบาลก็คงใช้งบส่วนกลางในการออกแบบซ่อมแซม
- นายเจตน์ จันทร์ดวง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ในความคิดของผม หากไม่รับต้องมีเหตุผล อย่างลี้มว่าทางหมู่ ๗ เป็นที่ลุ่มน้ำ หากน้ำล้นมามีโอกาสเสียหาย งบประมาณของเทศบาลก็ไม่เพียงพอ ทางทต.ทาชุมเงินรับมอบได้เพราะพื้นที่สูง ส่วน ทต. เหมืองจี้พื้นที่ต่ำ
- นายรุ่งอรุณ อุ๋นนันภาศ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ผมขอเพิ่มเติมว่า ทต. ทาชุมเงินรับมอบไปแล้ว หาก ทต. เหมืองจี้ ไม่รับมอบจะมีปัญหาหรือไม่
- พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ โครงการนี้ก็เหมือนกับโครงการเหมืองดอยแต และเหมืองดอยครั้ง ผมอยากจะสอบถามในการประชุมประชาคมครั้งแรกเขาจะถามว่าหากได้รับโครงการแล้วต้องรับโอน หากไม่รับโอนก็จะย้ายไปดำเนินการก่อสร้างที่อื่น หากโครงการขนาดใหญ่เกิดความเสียหายเกินศักยภาพของเทศบาลอยู่แล้ว งบประมาณซ่อมแซมมีหลายส่วนหากเกินศักยภาพเทศบาลก็ใช้งบจังหวัด หากเกิดศักยภาพของจังหวัดก็ต้องทำเรื่องไปส่วนกลาง แต่ถ้าหากเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทางโยธาคงไม่ซ่อมให้ต้องเสียหายมากถึงจะทำ หากพังทำให้ น้ำท่วมไร่นา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางเทศบาลไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนจะคิดอย่างไร ในปี ๖๘ ทางเทศบาลจะต้องของบที่เกินศักยภาพไปยังสำนักงานงบประมาณโดยตรง หากงบเกิน ๑๐ ล้าน ท้องถิ่นจะต้องสมทบ ๑๐ % เขาช่วยเราอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วย
- นางศรีเรื่อน มาละแซม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน กรณีเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ไม่รับ เจ้าของโครงการควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทำไมเราต้องเป็นรับผิดชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด้วยคะ
- นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภาฯ ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้ชี้แจง เพิ่มเติม
- นางสาวภุมรี จีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน คะ ตามข้อมูลเดิม (ฝายดอยแต) ทางเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้จำหน่ายไปแล้ว ในสมัยของท่านนายกสิงห์ทอง ปะมะสอน ส่วนของโครงการฯ ดังกล่าว หากชำรุดเสียหาย เหมือนท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้วว่า หากเกินศักยภาพทางเทศบาลก็สามารถทำเรื่องของบจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัด , กรมส่งเสริม ได้คะ

- นายยศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภา เขต ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ครับ ข้อสังเกต โครงการใหญ่ๆ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็น
หน้าที่ของส่วนกลาง ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ไปผลดีกับเทศบาลจะรับหรือไม่รับก็ได้ เป็นระเบียบ
ของหน่วยงาน หากถ่ายโอนไปแล้วงบประมาณก็จะเบิกไม่ได้ จึงต้องมอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบซึ่งจะเห็นว่าหน่วยงานเอาเปรียบท้องถิ่น หากเทศบาลไม่รับก็คงไม่มีการ
โยกย้ายไปทำที่อื่นแน่นอน หาก ๒ – ๓ ปี เกิดชำรุดจะเอางบประมาณที่ไหนมาซ่อมแซม
ตอนนี้เทศบาลยังต้องใช้งบในการถ่ายโอนโรงเรียนวัดต้นโชคอีก ในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยครับ
ที่จะรับ-มอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านฝางหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภาเทศบาล
- มีท่านใดสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ (ไม่มี) ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใด
พิจารณาเห็นชอบ เรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เพื่อใช้
ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษา ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านฝางหมื่น
หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ของสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลำพูน โปรดยกมือเหนือศีรษะ ด้วยครับ
- เห็นชอบ ๐ เสียง และท่านใดไม่เห็นชอบเรื่อง ขอส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้เทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษา ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมแม่น้ำท่า บ้านฝางหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โปรดยกมือเหนือศีรษะ ด้วยครับ ไม่เห็นชอบ ๑๑ เสียง
- ที่ประชุม
- มีมติพิจารณาไม่เห็นชอบด้วย ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง
- นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
- ขณะนี้ใกล้ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ผมจะขอพักการประชุมสภาฯ ไว้ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะทำการเปิดประชุมสภาฯ อีกครั้ง ในเวลา ๑๓.๐๐ น.

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา

เรื่องญัตติพิจารณาขออนุมัติ

ข้อ ๕.๑ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นจำนวนเงิน ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่น -
สามพันบาท)

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้ชี้แจง ครับ

พันตรีชนินทร์ พุฒิสระชู
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางสภาได้พิจารณาโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ
เพื่อพิจารณาขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ในมติที่ประชุมได้
พิจารณาอนุมัติเพียง ๑๐ โครงการ ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ๑ โครงการ เนื่องจากยังขาด
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายทางเข้าวัดหนองจาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เป็นโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพัน -
บาทถ้วน) และในวันนี้เอกสารดังกล่าวทางหมู่บ้านได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทาง
คณะผู้บริหารจึงขอเสนอโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ครับ

นายจำรัส กันทะวัง
ประธานสภา
นายเฉลิมพล เตชะพี
ผู้อำนวยการกองคลัง

ก่อนที่สมาชิกสภาฯ จะพิจารณา ผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง ได้รายงานสะสม
ที่สามารถนำไปใช้ได้ ของ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรียน ท่านประธานที่เคารพ , ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน , ท่านนายกเทศมนตรี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย
จึงขอให้ทางกองคลังได้รายงานยอดเงินสะสม ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่านทราบ ดังนี้

รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เงินสะสม ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖		๑๘,๙๘๙,๙๗๔.๔๘
หัก สำรองตามระเบียบฯ***		(๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๗,๔๘๙,๙๗๔.๔๘
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(๖,๘๔๙,๕๐๐.๐๐)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(๑,๘๕๑.๒๐)	(๖,๘๕๑,๓๔๘.๒๐)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลักจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๘๑,๗๖๓.๓๙	๘๑,๗๖๓.๓๙
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม		<u>๗๒๐,๓๕๖.๖๗</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

<p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา</p> <p>ที่ประชุม</p> <p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา</p> <p>พันตรีชินนทร พุฒิศเรษฐ นายกเทศมนตรี</p> <p>นายจำรัส กันทะวัง ประธานสภา</p> <p>นายเฉลิมพล เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>สมาชิกสภา ท่านใด มีข้อสงสัย หรือจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)</p> <p>ผมจะขอมติที่ประชุมว่าท่านใดมีมติพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างวัดป่าตอง หมู่ที่ ๑๑ ฝัวจจรจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงินจำนวน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ</p> <p>มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง</p> <p>ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ ข้อ ๖.๒ ญัตติพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอที่ละรายการ เชิญครับ</p> <p>เรียนประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน, และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากกองช่าง และสำนักปลัด ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้เสนอญัตติเพื่อขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไป</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการอนุมัติแล้ว</p> <p>ในการนี้ ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภา ได้อนุญาตให้ผู้อำนวยความสะดวกได้ชี้แจงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ และหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ ครับ</p> <p>ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจง ครับ</p> <p>เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ด้วยทางผู้อำนวยการกองช่าง ไม่สบาย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้ ผมจึงขออนุญาตได้ชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้</p> <p>๑. โอนตั้งรายการใหม่</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง โดยมีข้อมูลทางเทคนิค ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ล้อวัดระยะทาง ๑.๑ โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง ๑.๒ ขนาดเส้นรอบวงล้อ ๑.๐๐ เมตร ๑.๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ ๒ เซนติเมตร ๑.๔ โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ๑.๕ โครงสร้างด้ามทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้มีระบบเบรคควบคุมที่มีมือจับพร้อมหูหิ้ว ๑.๖ มีขาตั้งพับเพื่อความสะดวกในการทำงาน ๑.๗ มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการวัดการวัดระยะ ๑.๘ มีถุงบรรจุล้อ
--	--

๑.๙. ระบบการทำงาน

๑.๙.๑ สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ ๙,๙๙๙.๙ เมตร

๑.๙.๒ มาตราวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง ๑ เซนติเมตร ถึงหน่วย เดซิเมตร

๑.๙.๓ มีปุ่มกด RESET ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีจ็อบและที่มาตรวัด

๑.๙.๔ สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง

เป็นเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณหลังโอน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร หมวดประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

ยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๖๗๑,๖๑๕.๐๐ บาท

ขอโอนลดงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน ๖๔๑,๖๑๕.๐๐ บาท

นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านจะสอบถาม
ผมจะขอมติที่ประชุมว่า ท่านใดพิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่ผู้อำนวยการกอง
คลัง ได้ชี้แจง โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจรัส กันทะวัง

นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภา

ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด
จำนวน ๔ รายการ ผมจะให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้เป็นผู้ชี้แจง ขอเชิญครับ

นางสาวภุมรี จีอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ, ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้, ท่านนายกเทศมนตรี
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ปัจจุบันงบประมาณประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีและมีไม่เพียงพอต่อภารกิจงานของเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ ๑) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน
๑๕,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาลไม่สามารถจัดซื้อรายการดังกล่าวได้ทัน เนื่องจากเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์รายการดังกล่าวได้ จึงขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

โอนลด

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล สังกัดสำนัก ปลัดเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านได้

ตั้งไว้ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือก่อนโอน ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ขอโอนลด ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

คงเหลือหลังโอน ๑๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

รายการที่ ๒**โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน- น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๒๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ดั้งเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่ารวมทั้งวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพ ฯลฯ

ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๖,๐๔๐.๑๕ บาท

ขอโอนลด ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คงเหลือ ๘๐,๐๔๐.๑๕ บาท (แปดหมื่นสี่สิบบาทสิบห้าสตางค์)

ขอโอนลด จำนวน ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๓**โอนตั้งเป็นรายการใหม่**

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง)
๒. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง)

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ และ ๑๘,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหวังเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๔

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์

- เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มีคุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ สูบเดี่ยวมีต้นกำลังไม่เกิน ๑ แรงม้า

๒. มีแผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาว ๑๑.๕ นิ้ว

๓. ระบบสตาร์ทเครื่องแบบเชือกดึงสตาร์ทมือ

- ใช้เกณฑ์ราคากลางตามท้องตลาด

ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โอนลด

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท

คงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๗๐.- บาท

ขอโอนลดจำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท

คงเหลือหลังโอน ๗๐.- บาท

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท

คงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท

ขอโอนลดจำนวน ๕,๐๐๐.- บาท

คงเหลือหลังโอน ๕,๐๐๐.- บาท

รวมขอโอนลดทั้งหมด ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

นายจรัส กันทะวัง

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือไม่ (ไม่มี)

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าท่านใดพิจารณา

ที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักปลัด
จำนวน ๔ รายการ ตามที่ทางหัวหน้าสำนักปลัด ได้เสนอโปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ด้วยครับ
มีมติพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายจรัส กันทะวัง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

นายจรัส กันทะวัง

ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีเรื่องจะสอบถามกับผู้บริหาร หรือจะฝากเรื่องอะไร
ก็สามารถสอบถามได้เลย ครับ

นายรุ่งอรุณ อุ๋นนันภาค

ขอฝากเรื่องการดูแล และปรับปรุงสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้
ทั้ง ๓ แห่ง ในนามของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อยากจะให้
ปรับปรุงห้องน้ำให้ทะลุจากตึกไปเลย และทำที่บังแดดให้กับเด็กเล็กด้วย เนื่องจากอากาศร้อน

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

- การติดตั้งแอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝิ่งหมื่น

- การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมืองจี้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกู่เส้า จะเป็นได้ไหม

นายนิรันดร จิตรา

- สอบถามเรื่องรางระบายน้ำเขต ๒ ที่จะดำเนินการนั้น เมื่อไรจะดำเนินการ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒

- เรื่องอ่างเก็บน้ำดิบ ทางเทศบาลได้ติดตามเรื่องไปถึงไหนแล้ว เพราะประชาชนได้สอบถาม
หากยังไม่ได้ใบรับรอง ทางเทศบาลจะดำเนินการอย่างไร ทางเทศบาลต้องรีบดำเนินการเนื่องจาก
เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน และไม่ค่อยเข้าใจในส่วนที่ทางเทศบาลกำลังดำเนินการ
จึงขอให้รีบดำเนินการติดตามด้วย ครับ

พันตรีชินนทร พุฒิเศรษฐ์

- ขอตอบคำถามของท่าน สท. รุ่งอรุณ อุ๋นนันภาค ที่ขอให้มีการปรับปรุงอาคารที่จะเดิน
ไปยังห้องน้ำ ได้สั่งการให้ ผอ. กองช่าง รับทราบแล้ว และผมจะติดตามให้รีบดำเนินการ

นายกเทศมนตรี

- การปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กศูนย์กู่เส้าและศูนย์เหมืองจี้ ที่จะย้ายมาอยู่ร่วมกัน ผมเห็นด้วยและ
ง่ายต่อการบริหาร แต่ยากกับผู้ปกครองหลายอย่าง ผมเคยจะดำเนินการย้ายอยู่แล้ว แต่ก็ไม่
สำเร็จ หากจะย้ายศูนย์ฝิ่งหมื่น ก็ไกล และศูนย์กู่เส้า ก็เห็นด้วย จึงอยากจะให้ ผอ. กอง
การศึกษา ได้ไปศึกษาว่าจะเป็นไปได้ไหม

- ตอบคำถามเรื่องของ สท. นิรันดร จิตรา เรื่อง รางระบายน้ำ สั่งการ ผอ. ช่าง ให้เอาฝาออก
และเอาแมคโค ไปขุดให้ จะได้สอบถาม ผอ. ช่าง ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

- ส่วนเรื่องอ่างเก็บน้ำดิบ ผมจะให้ทางนิคกรเป็นผู้ชี้แจง ว่าติดตามไปถึงไหนแล้ว

- นายประกรรชวัตร
นิติกร - เรื่องการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำดิบ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้นำเอกสารไปติดต่อ
ประสานงานกับกรมทรัพยากรป่าไม้ เชียงใหม่ เอกสารติดขัดเล็กน้อย มีการเพิ่มของเอกสาร
ใหม่ เช่น ใบประกาศของนายก, พิกัดที่เคยสอบถาม เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อคนละคนกัน
และจุดพิกัดต้องใช้แอปพลิเคชัน ที่อยู่ในสถานที่จริงให้ตรวจสอบ ผมได้ปรึกษากับท่านปลัด
ว่าการขุดลอกสระน้ำ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ คงจะต้องประสานไปยังชลประทานว่าได้
ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่ คงต้องติดต่อทั้งสองทางทั้งชลประทาน และทรัพยากรป่าไม้ หากได้เรื่อง
อย่างไรผมจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบอีกครั้ง ครับ
- นายเจตน์ จันทรวง
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ - เรื่องลูกรัง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงขอฝากถนนเส้นป่าตัน ไปยังหน้าวัดม่วงน้อย ก่อนที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ผมอยากขอลูกรังไปปรับปรุงถนนก่อน เนื่องจากถนนสายนี้
มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากระหว่างอำเภอกับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้การสัญจร
ไปมาได้สะดวก
- ปรับปรุงถนนเลียนน้ำทากันน้ำท่วม เข้าฤดูฝนแล้วจึงอยากจะให้นำลูกรังไปลงเสียก่อน
เพราะโครงการฯ นี้ ก็ได้ทำไว้แล้ว เช่น หมู่ ๑ ต้องเอาลูกรังไปเสริม ถ้าไม่ดำเนินการคงท่วม
หมดแล้ว
- นางศรีเรือน มาละแซม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ - ได้สอบถามเรื่องเงินเหลือจ่าย ที่ทางหมู่บ้านหมู่เป็ง ได้รับสรรงบประมาณรายจ่ายนี้
ให้รับดำเนินการ ด้วย เพราะเป็นสาเหตุของน้ำท่วม และบ่อบาดาลเก่า น้ำไหลน้อย ประชาชน
เดือดร้อน ให้ทางบริหารได้ดำเนินการให้ด้วย และโครงการใช้จ่ายเงินสะสม เวลาจะดำเนินงาน
ขอให้แจ้งทางหมู่ สท. ทราบด้วย เพราะที่ผ่านมารับทราบก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ทางรองวราภรณ์ ได้ดำเนินการติดตามก่อนจะถึงหน้าฝน ส่วนเรื่องของลูกรัง
ถนนสายป่าตัน - หน้าวัดม่วงน้อย อยู่ในบุดหนุนเฉพาะกิจ อยู่ระหว่างการประสานงานถ้า
เอาลูกรังไปลงก่อน ก็ต้องเสียงบประมาณอีกรองบุดหนุนเฉพาะกิจสักเดือนสองเดือนคงจะได้
ดำเนินการ ส่วน สท. ศรีเรือน สอบถาม เงินเหลือจ่าย ปี ๖๕ ในเรื่องของรายจ่ายนี้ ขณะนี้
ทำอยู่หมู่ ๒ หากผู้รับเหมาดำเนินการหมู่ ๒ เสร็จจะให้ผู้รับดำเนินการของหมู่ ๙ ทันที่ ส่วนวาง
ท่อประปา วันนี้ทางผู้รับเหมาจะมาทำสัญญา ก็จะเข้าดำเนินการใน
อาทิตย์นี้ หากจะดำเนินการล้างบ่อก็ให้ดำเนินการได้เลย ส่วนขอย ๗ ,๘,๙ ทำสัญญาไปแล้ว
ผู้รับจ้างยังไม่มา น้ำยาขาดตลาด ผมก็ได้ติดตาม ผู้รับเหมาก็รีบเข้ามาดำเนินการจนเสร็จ จึงสั่ง
การให้กองช่างได้ออกไปดูและรายงานทางไลย์ให้ทราบ ครับ
- นายยศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ - สอบถามเรื่องถนนแอลฟัลท์ติก หมู่ ๑ จะดำเนินเมื่อไร เพราะได้ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน
การติดตามตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมา อีกเรื่องที่ยากแจ้งให้ท่านนายกทราบว่าถนนสายเข้า
ป่าช้าเหมืองจี้ใหม่ - บ้านปางชัย ที่โครงการได้ตกลงไปแล้วนั้น ขณะนี้ต้นไม้ใหญ่ ได้ขุดถนน
สายดังกล่าว เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่นำศพไปสุสาน เพราะสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอ
แจ้งให้ทางคณะผู้บริหารซ่อมแซมด้วยครับ
- พันตรีชนินทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรี - หมู่ ๑ ผมจะรีบดำเนินการให้ ภายในอาทิตย์นี้ น่าจะเข้าไปดำเนินการ จะรีบดำเนินการให้
รวดเร็ว ไม่ว่าจะถนนสายไหน ถนนสายสุสานทางเทศบาลได้ออกไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
แล้วครับ โดยเอายางปูพรมไปใส่ให้แล้วครับ
- นายจรัส กันทะวัง
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมประชุม
ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาฯ

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึก
(นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่

ลงชื่อ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายรุ่งอรุณ อุ่न्नันนาค)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายปริญญา ศรีวิชัย)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางศรีเรือน มาละแซม)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวัชรพงษ์ รินรา)

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอุตสาห์ ยูประณี)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ ประธานสภา/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจำรัส กันทะวัง)

